

Số: 245/BC-UBND

Quỳnh Phụ, ngày 17 tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.**

-----\*\*\*-----

Thực hiện Công văn 947/TTr-NV5 ngày 14/12/2020 của Thanh tra tỉnh Thái Bình về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng năm 2020**

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai Luật, các văn bản về phòng, chống tham nhũng đối với thủ trưởng các ban, ngành của huyện; Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn.

Ngày 14/01/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 229/QĐ- UBND ngày của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp năm 2020 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ để phổ biến pháp luật tới cán bộ nhân dân toàn huyện trong đó có nội dung tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng. Kế hoạch này đã được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tích cực triển khai thực hiện, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương nghiêm túc thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát vào kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật của địa phương mình và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đó.

#### **Kết quả về công tác tuyên truyền:**

Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia học tập. Qua đó đã góp phần vào việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Các hình thức tuyên truyền cụ thể:

- Tuyên truyền thông qua hội nghị; tuyên truyền thông qua ngày pháp luật: Hàng tháng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn có một ngày đề học tập, quán triệt các văn bản pháp luật, chính sách của nhà nước tại cơ quan đơn vị



minh. Trong đó, nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo thực hiện của cấp trên đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, chú trọng quán triệt cho cán bộ công nhân viên chức tại đơn vị. Qua đó đã giáo dục cán bộ, công nhân viên chức của huyện không vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc giao ban các đoàn thể của huyện, xã, thị trấn: Hàng tháng, trong các cuộc giao ban của các đoàn thể của huyện, xã, thị trấn đều dành thời gian cho việc tuyên truyền pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó các đoàn thể chuyển tải tới các chi hội và từng hội viên về pháp luật phòng, chống tham nhũng và tích cực thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh cơ sở: Thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên ngày hai lượt hệ thống loa phát thanh chuyên mục phổ biến chính sách, pháp luật tới toàn thể nhân dân.

- Tuyên truyền thông qua tủ sách pháp luật cơ sở: hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, 37/37 xã thị trấn đều có tủ sách pháp luật với tương đối đầy đủ các Luật hiện đang có hiệu lực thi hành, trong đó có các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng để phục vụ cho công tác nghiên cứu của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhu cầu nghiên cứu học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, thị trấn.

- Thông qua hoạt động của HĐND các cấp, hoạt động tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân trong đó có các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trong kỳ báo cáo, cấp huyện đã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về pháp luật Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thu hút 563 cán bộ, công chức tham gia.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của huyện Quỳnh Phụ./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT

**TUQ. CHỦ TỊCH  
CHÍNH THANH TRA**



Nguyễn Việt Hùng